

Source : ผู้จัดการรายวัน

Date : 2 พ.ย. 2559 Page : 4

No :

KBSรออีไอเอผุดโรงน้ำตาลใหม่ คาดสรุปพันธมิตรร่วมทุนQ1/60

ผู้จัดการรายวัน360 - "น้ำตาลครบรี" คาดเริ่มก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ที่ ลีคิว จ.นครราชสีมาได้ในปีหน้า พร้อมได้ข้อสรุปพันธมิตรร่วมทุน คาดว่าจะเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปลายปี 61 หลังจากนั้นจะลงทุนโครงการ เฟส 2 ทันที ในอีก 1-2 ปีถัดไป

นายอัสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ กรรมการ บริษัท น้ำตาลครบรี จำกัด (มหาชน) (KBS) เปิดเผยความคืบหน้าการตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ อ.ลีคิว จ.นครราชสีมาว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้ยื่น รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในต้นปี 2560 หลังจากนั้นก็จะดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานน้ำตาลขนาด 2 หมื่นตัน/ปีและโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 30-40 เมกะวัตต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2561

โดยโครงการนี้คาดว่าจะใช้เงินลงทุน 7-8 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรร่วมทุนเพื่อเข้าถือหุ้นในโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ดังกล่าวล่าสุด มีผู้สนใจร่วมทุน 4 รายเป็นบริษัทไทย 3 รายและจีนอีก 1 ราย คาดว่าจะสรุปคัดเลือกเหลือเพียงรายเดียว ถือหุ้น 30-49% หลังจากโครงการดังกล่าวได้ผ่านอนุมัติผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

หลังจากโรงงานน้ำตาลที่ลีคิวเปิดดำเนินการได้ระยะ 1-2 ปี บริษัทฯ จะพิจารณาขยายกำลังการผลิตน้ำตาลเฟส 2 ในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 1.6 หมื่นตัน/ปีและโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 30 เมกะวัตต์ ซึ่งอาจจะมีการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลขนาด 2 แสนลิตร/วัน พร้อมกันหรืออาจจะตั้งโรงงานดังกล่าวก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาก่อนตัดสินใจ

สำหรับการตั้งโรงงานน้ำตาล เฟส 2 ที่ลีคิวนั้น ยืนยันว่าไม่มีปัญหาขาดแคลนอ้อยเพื่อป้อนโรงงานน้ำตาลส่วนขยาย เนื่องจากพื้นที่บริเวณโดยรอบมีการปลูกอ้อยประมาณ 6 ล้านตันอ้อย ซึ่งเพียงพอที่จะป้อนโรงงานของบริษัทฯและโรงงานน้ำตาลอื่นๆ โดยรอบ ซึ่งเห็นว่าราคาข้าวที่ตกต่ำในช่วงนี้หากเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวหันมาปลูกอ้อยน่าจะได้ราคาที่ดีกว่า เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำตาลตลาดโลกยังคงสูงนับจากนี้ไปอีก 2 ปี และความต้องการอ้อยในการเข้าหีบของโรงงานน้ำตาลก็ยังคงสูงอยู่ "การตั้งโรงงานน้ำตาล โรงงานเอทานอลและโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อป้อนในโรงงานน้ำตาล บริษัทมองว่าเป็นการลงทุนแบบครบวงจร(คอมเพล็กซ์)แล้ว หากจะมีการลงทุนเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับไบโอพลาสติก ซึ่งบริษัทคงต้องหาพันธมิตรร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เข้ามาร่วมถือหุ้น"

นายอัสสระ กล่าวต่อไปว่า ในปีหน้าบริษัทฯ คาดว่าราคาน้ำตาลตลาดโลกจะเฉลี่ยอยู่ที่ 20 กว่า เซนต์/ปอนด์ ซึ่งเป็นระดับราคาที่ดีกว่าปีที่มีราคาเฉลี่ย 17 เซนต์/ปอนด์ ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตน้ำตาลในไทยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2559 จะมีผลการดำเนินงานไม่ค่อยดี เนื่องจากไตรมาสนี้ยังมีรายจ่ายเกี่ยวกับอุบัติเหตุของบริษัทผลิตไฟฟ้าครบรี โดยที่ยังไม่สามารถบันทึกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยลงในไตรมาสนี้ได้ แต่คาดว่าไตรมาส 4 นี้จะบันทึกค่าสินไหมทดแทนได้ ทำให้กลับมามีกำไรขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามในปีนี้นั้นบริษัทฯ จะมีกำไรอย่างแน่นอน

ส่วนปี 2560 ผลการดำเนินงานของบริษัทจะมีรายได้และกำไรเติบโตขึ้นจากปีนี้ 5-10% แม้ว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบจะใกล้เคียงปีนี้ที่ 2.5 ล้านตัน แต่ราคาน้ำตาลที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้รายได้และกำไรโตขึ้นตาม.